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สรุปข่าวด้านการเกษตรทีส่ำคัญของญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 19 - 25 มิถุนายน 2564 
  

กระทรวงเกษตรฯ ญี่ปุ่น จัดการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อเตรียมการสำหรับการประชุม 
สุดยอดผู้นำด้านระบบอาหารโลก (19 มิถุนายน 2564) 

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายนที่ผ่านมา กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงญี่ปุ่น (MAFF) จัดการประชุมรับฟัง
ความคิดเห็นจากผู้ผลิต ผู้บริโภค และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทางระบบออนไลน์ เพื่อเตรียมการสำหรับการประชุม
สุดยอดผู้นำด้านระบบอาหารโลกของสหประชาชาติ (UNFSS) ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนกันยายน 2564 โดยได้มี 
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบการผลิตอาหาร ขณะเดียวกัน ในการอภิปรายของผู้เชี่ยวชาญไดม้ี
การระบุถึงความคาดหวังต่อยุทธศาสตร์ระบบอาหารสีเขียวซึ่ง MAFF ได้จัดทำขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคม 2564  

ในการอภิปราย Mr. Toshihiko BABA ผู ้บร ิหารสหภาพสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศญี ่ ปุ่น  
(JA-Zenchu) ระบุถึงจุดมุ ่งหมายของยุทธศาสตร์ดังกล่าวว่าเป็นความพยายามที่ดี อย่างไรก็ตาม  ยังมี 
ข้อแตกต่างกับสภาพความเป็นจริง พร้อมทั้งหยิบยกให้เห็นถึงความจำเป็นในการดำเนินการเป็นรายสินค้าและ
รายพื้นที่ ด้าน Ms. Naoko ISHII ศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยโตเกียวระบุว่า มีผู้บริโภคบางส่วนเท่านั้นที่เข้าใจ
ว่าการนำเข้าสินค้าเกษตรบางรายการเป็นการทำลายป่า เขตร้อน การทำให้ผู้บริโภคเห็นภาพเป็นสิ่งสำคัญ
สำหรับญ่ีปุ่นซึ่งเป็นประเทศผู้บริโภครายใหญ่ 

นอกจากนี้ ยังในการประชุมฯ ได้มีการอธิบายเกี่ยวกับการดำเนินการภายใต้เป้าหมายของหน่วยงาน
จำนวน 22 แห่ง เช่น ผู้ประกอบการผลิตอาหาร และโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายภาคเกษตร ด้าน  
Mr. Kotaro NOGAMI รัฐมนตรีว่าการ MAFF ระบุต้องการเดินหน้าให้การสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อบรรลุ
เป้าหมายอย่างเต็มที่  

แหล่งที่มา: หนังสือพิมพ์ Japan Agricultural News 
 
ปริมาณสต็อกของเนื้อสัตว์ท่ีผลิตในประเทศขยายตัวสูงสุดในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา (20 มิถุนายน 2564) 
ปริมาณสต็อกเนื้อโค เนื้อสุกร และเนื้อไก่ ที่ผลิตในประเทศเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจาก

การระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้ความต้องการของผู้ประกอบการลดลง ประกอบกับยอดจำหน่ายของ
ซุปเปอร์มาร์เก็ตซึ ่งขยายตัวในช่วงที่ผ่านมาเริ่มชะลอตัว โดยถึงแม้ว่รัฐบาลญี่ปุ ่นจะยกเลิกการประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ 9 จังหวัดในวันที่ 20 มิถุนายน 2564 แต่ปริมาณเนื้อสัตว์ในสต็อกยังคงมีจำนวน
มาก และคาดว่าการระบายสต็อกจะยังคงอยู่ในวงจำกัด   

จากการประมาณการโดย Agriculture & Livestock Industries Corporation (ALIC) พบว่า สต็อก
เนื้อโค ณ สิ้นเดือนเมษายน 2564 มีปริมาณ 12,798 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 เนื้อสุกร 25,593 ตัน เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 11 และเนื้อไก่ 31,656 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 16 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นระดับ
สูงสุดในรอบ 5 ปี ทั้ง 3 รายการ  
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สำหรับเนื้อสุกรและไก่ ความต้องการบริโภคในครัวเรือนส่งผลให้ยอดจำหน่ายของซุปเปอร์มาร์เก็ตจนถึง
เดือนมีนาคมที่ผ่านมาอยู่ในเกณฑ์ดี ปริมาณสต็อกลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม 
ยอดจำหน่ายเริ่มลดลงในช่วงเดือนเมษายน 2564 ส่งผลให้ปริมาณในสต็อกขยายตัว     

จากข้อมูลการสำรวจโดย National Supermarket Association of Japan ซึ่งสำรวจซุปเปอร์มารเ์ก็ต 
จำนวน 270 แห่ง พบว่ายอดจำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ในเดือนเมษายน 2564 คิดเป็น 112,500 ล้านเยน ลดลง
ร้อยละ 11 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกับของปีที่ผ่านมา เนื่องจากราคาสินค้าที่ผลิตในประเทศปรับตัวสูงขึ้น ส่งผล
ให้มีการเน้นจำหน่ายสินค้านำเข้าทดแทน   

ถึงแม้ว่าปริมาณในสต็อกของเนื้อสัตว์ที่ผลิตในประเทศจะขยายตัว แต่ปริมาณเนื้อสัตว์นำเข้าในสต็อก
ลดลงประมาณร้อยละ 20 เมื ่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที ่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ ่งเนื ้อโคนำเข้าจาก
ออสเตรเลียและสหรัฐฯ ส่งผลให้ราคาจำหน่ายปรับตัวสูงขึ้น  

ด้านผู้ประกอบการค้าส่งเนื้อสัตว์ระบุว่า การผ่อนปรนมาตรการเกี่ยวกับเวลาเปิดให้บริการร้านอาหาร
และการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะส่งผลกระทบในวงจำกัด ขณะเดียวกัน ซุปเปอร์มาร์เก็ตเน้นจำหน่าย
สินค้าที่มีราคาถูก  

แหล่งที่มา: หนังสือพิมพ์Japan Agricultural News 
 
สหภาพสหกรณ์ประมงแห่งประเทศญี่ปุ่นมีมติคัดค้านการปล่อยน้ำปนเป้ือนผ่านการบำบัดลงสู่ทะเล 

(24 มิถุนายน 2564) 
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายนที่ผ่านมา สหภาพสหกรณ์ประมงแห่งประเทศญ่ีปุ่นจัดการประชุมสามัญประจำปี 

โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ไม่เห็นด้วยต่อการตัดสินใจปล่อยน้ำปนเปื้อนผ่านการบำบัดของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์  
Fukushima Daiichi ลงสู่ทะเลของรัฐบาล ซึ่งนับเป็นการลงมติไม่เห็นด้วยต่อเนื่องเป็นปีที่ 2  

ที่ประชุมระบุว่าการตัดสินใจดังกล่าวของรัฐบาลเป็นการไม่เคารพสัญญากับชาวประมงท้องถิ่น อีกทั้ง 
ไม่มีการสร้างความเข้าใจและไม่มีการดำเนินการมาตรการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ไม่เพียงแต่ชาวประมงในจังหวัด 
Fukushima เท่านั้น แต่ชาวประมงทั่วประเทศแสดงความไม่พอใจต่อการตัดสินใจดังกล่าว  

นอกจากนี้ สหภาพฯ ได้เรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาภาพพจน์ด้านความปลอดภัยในการบริโภคสินค้า
ประมงและพิจารณาแนวทางในการเก็บรักษาน้ำปนเป้ือน  

ในการประชุมสามัญประจำปีสมัยที่ผ่านมาเมื่อเดือนมิถุนายน 2563 ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบคัดค้าน
การตัดสินใจของรัฐบาลเช่นกัน นอกจากนี้ เมื่อเดือนเมษายน 2564 ก่อนที่รัฐบาลจะตัดสินใจแนวทางดังกล่าว 
ประธานสหภาพฯ ได้เดินทางเข้าพบ Mr. Yoshihide SUGA นายกรัฐมนตรี เพื ่อแสดงจุดยืนคัดค้านต่อ 
การตัดสินใจของรัฐบาล 
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